

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v báo cáo việc tổ chức thực
hiện Kết luận thanh tra số 77/KL
-UBND ngày 02/3/2022 của
Chủ tịch UBND tỉnh

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 77/KL -UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo kết quả như sau:

1. Về triển khai thực hiện Kết luận thanh tra: đã chủ trì, tổ chức họp lãnh đạo Ban để thông qua nội dung Kết luận thanh tra; đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-BDT ngày 18/3/2022 để triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; trong đó có chỉ đạo cụ thể nội dung về xử lý thực hiện chính sách và về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; đã thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Bản tin cơ quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 15/3/2022.

2. Tổ chức kiểm điểm:

a) Tập thể lãnh đạo Ban đã xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ban theo nội dung Kết luận thanh tra. Ngày 22/3/2022, Ban Dân tộc tỉnh phát hành Giấy mời (số 164/GM-BDT) họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban vào ngày 25/3/2022 gửi đến các đồng chí nguyên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban giai đoạn 2016-10/2020 có liên quan, kèm theo Kết luận Thanh tra, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Ban và đề nghị các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban có liên quan góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể và làm Bản điểm cá nhân gửi về Ban để phục vụ cho cuộc họp kiểm điểm. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan (*một số đồng chí lãnh đạo Ban bị nhiễm Covid-19*) nên đã tạm hoãn và chuyển sang ngày 31/3/2022.

Tại cuộc họp kiểm điểm vào ngày 31/3/2022, có sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Ban, Chi ủy Chi bộ, BCH Công đoàn và toàn thể công chức cơ quan. Tuy nhiên, có 02/3 đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban có liên quan đến nội dung kiểm điểm không đến tham dự (trong đó có 01 đ/c báo cáo việc gia đình không tham dự được, không gửi ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể và không gửi Bản kiểm điểm cá nhân; 01 đồng chí có gửi Bản kiểm điểm cá nhân, có tham gia báo cáo kiểm điểm tập thể nhưng không đến dự họp). Cả 02 đồng chí này đã nghỉ hưu, trong đó có đồng chí hiện nay sinh sống ngoài tỉnh nên việc mời dự họp gặp khó khăn.

Để cuộc họp kiểm điểm đạt chất lượng, cần phải làm rõ trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể, cá nhân

lãnh đạo; trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh đã tạm hoãn cuộc họp để phát hành Giấy mời lần 02 đến các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Ban có liên quan theo Kết luận thanh. Ban đã phát hành Giấy mời (lần 02) dự họp kiểm điểm vào ngày 04/4/2022.

b) Đối với kiểm điểm trách nhiệm công chức có liên quan: Tại Kế hoạch số 160/KH-BDT ngày 18/3/2022 đã chỉ đạo Phòng tham mưu họp làm rõ trách nhiệm của công chức liên quan trực tiếp đến việc tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách; đến nay Phòng chuyên môn đã họp, làm rõ trách nhiệm và các cá nhân có liên quan đã làm Bản tự kiểm điểm, đã báo cáo lãnh đạo Ban theo quy định.

3. Chỉ đạo thực hiện chính sách.

- Đối với nội dung hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “*có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập ổn định*” làm cơ sở cho các địa phương thực hiện: đã xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn nội dung này để lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành và các địa phương liên quan; tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý, thẩm quyền và nội dung hướng dẫn lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cho rằng cần phải họp với các Sở ngành liên quan trước nên đã chỉ đạo Phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung để Ban tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan trước và dự kiến tổ chức cuộc họp trong tuần thứ 2 của tháng 4/2022.

- Đối với nội dung tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định: Hiện nay, UBND các huyện đang rà soát để đề xuất nhu cầu kinh phí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022.

Vì một số nguyên nhân khách quan trên, đến nay việc kiểm điểm chưa hoàn thành đúng thời hạn theo Kết luận thanh tra và Kế hoạch đã đề ra. Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc kiểm điểm theo nội dung Kết luận thanh tra số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đến ngày 15/4/2022.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Rất mong được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép./.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, HS.

Trần Văn Mẫn